



ผนวก ๘.๒๖

แนบท้าย คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๑๑๐ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
 เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑	<p>การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม <u>สำหรับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ดังนี้</u></p> <p>(๑) การอนุมัติเดินทางและระยะเวลาการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p> <p>(๒) การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอัตราสูงกว่าอัตราที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละสิบห้า</p>	<p>- คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๖๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน</p>
๒	<p>การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาและหลักประกัน รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจากเงินงบประมาณ <u>ครึ่งหนึ่งในวงเงินเกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</u> (สิบห้าล้านบาทถ้วน)</p>	<p>- คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๖๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน</p>	<p>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามผนวก ๖</p>

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๓	การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ <u>สำหรับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</u> เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค	- คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ ๖๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๔	การพิจารณาอนุญาตการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ <u>สำหรับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</u> เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ดังนี้ (๑) การลาป่วย อนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกินหกสิบวัน (๒) การลากิจส่วนตัว อนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกินสามสิบวัน (๓) การลาคลอดบุตร การลาพักผ่อน และการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร	- คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ ๖๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕	ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๕	การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการฝึกอบรมและการจัดงานที่หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและครอบครัวซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ดังนี้ (๑) การอนุมัติเทียบตำแหน่งของบุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีได้เป็นบุคลากรของรัฐตามความเหมาะสม (๒) การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรม	- คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ ๖๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๕ (ต่อ)	<p>(๓) การอนุมัติจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร สูงกว่าอัตราที่ระเบียบกำหนด ในกรณี ที่จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการ หรือหลักสูตรที่กำหนด</p> <p>(๔) การพิจารณาจัดให้ผู้เข้ารับการ อบรม ผู้สังเกตการณ์ หรือเจ้าหน้าที่ ในห้องพักคนเดียวได้ในกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้</p>			<p>ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวเฉลิม พระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน</p>
๖	<p>การดำเนินการตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นราชการบริหาร ส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ดังนี้</p> <p>(๑) การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เป็นค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษา ท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร หรือค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือ สurvey ข้อมูล ในกรณีที่ผู้แปลหรือผู้จัดเก็บ หรือสำรวจข้อมูลมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการตามหน้าที่ของส่วนราชการนั้น</p> <p>(๒) การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการ อื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า</p> <p>(๓) การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ที่เป็นค่าวัสดุตามหลักการจำแนกรายจ่าย ตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ ภายในวงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป</p> 	<p>- คำสั่งกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ที่ ๖๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน</p>	<p>- ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การ เบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓</p>	<p>ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวเฉลิม พระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน</p>

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๗	การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค	- คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ ๖๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๘	การเบิกจ่ายเงินแทนและลงนามในสัญญา รับเงินอุดหนุน ตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ ๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 	ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน